
 

 

รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4/๒๕๕9 

วันที่  ๒9  พฤศจกิายน  ๒๕๕9 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

--------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายทนงค์   หลักแหลม ประธานสภา ทนงค์  หลักแหลม 
2 นายจ ารัส   ช้างพลาย รองประธานสภา จ ารัส  ช้างพลาย 
3 นางจรัสศรี   อนันต์หลาย ส.อบต. หมู่ 1 จรัสศรี  อนันต์หลาย 
4 นางสาวธมนวรรณ จันทร์สุก ส.อบต. หมู่ 1 ธมนวรรณ  จันทร์สุก 
5 นายกิตติ   ดอกนางแย้ม ส.อบต. หมู่ 2 กิตติ  ดอกนางแย้ม 
6 นางสาวธนกานต์   รอดหลัก ส.อบต. หมู่ ๒ ธนกานต์ รอดหลัก 
7 นายอ านวย   หลักแหลม ส.อบต. หมู่ ๓ อ านวย  หลักแหลม 
8 นายสาโรจน์   ทับเพียร ส.อบต. หมู่ 4 สาโรจน ์ ทับเพียร 
9 นางสายใจ   ปานอ้น ส.อบต. หมู่ 5 สายใจ  ปานอ้น 

10 นางยุพา    แซ่บู ๊ ส.อบต. หมู่ 5 ยุพา  แซ่บู๊ 
11 นายสมศักดิ์   บรรลือทรัพย์ ส.อบต. หมู่ 6 สมศักดิ์  บรรลือทรัพย์ 
12 นายสุภชัย   อ่อนละมูล ส.อบต. หมู่ 6 สุภชัย  อ่อนละมูล 
13 นายชวลิต   สังข์สน เลขานุการสภาฯ ชวลิต  สังข์สน 

 

ผู้บริหาร 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายชัฏ  แสงหิรัญภาดา นายก อบต. ชัฏ    แสงหิรัญภาดา 
2 นายไพรัช ม่วงไหมทอง รองนายก อบต. ไพรัช    ม่วงไหมทอง 
3 พ.ท.สวัสดิ์ สีสุกใส รองนายก อบต. พ.ท.สวัสดิ์  สีสุกใส 
4 นายถกล เพียรชนะ เลขานุการนายก อบต. ถกล      เพียรชนะ 
5 นางปาณิสรา แสงหิรัญภาดา ที่ปรึกษานายก อบต. ปาณิสรา    แสงหิรัญภาดา 

 
ผู้น าชุมชน  
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางสาววรรณฉัตร  วิเชียรฉาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วรรณฉัตร   วิเชียรฉาย 
2 นายชุ่ม  ฉายแสง ประธานประชาคม หมู่ที่ ๓ ชุ่ม  ฉายแสง 
3 นางบุญลักษณ์ ลี้ภัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ บุญลักษณ์ ลี้ภัย 
๔ นางสาวกมนาลักษณ์  เชิดช านาญ หัวหน้าส านักปลัด กมนาลักษณ์   เชิดช านาญ 
5 จ.ส.อ. พิสิฏฐ นาคทับ ผู้อ านวยการกองช่าง จ.ส.อ. พิสิฏฐ นาคทับ 
6 นายใย  ถมเสาร์ ประธานประชาคม หมู่ที่ ๔ ใย  ถมเสาร์ 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
7 นายอรุณ ศรีทองขวัญ พัฒนาการอ าเภอบ้านลาด อรุณ  ศรีทองขวัญ 
8 นายปิยะวุฒิ แก้วสว่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ปิยะวุฒิ  แก้วสว่าง 
9 นายอนัส เทศกลั่น ก านันต าบลสมอพลือ อนัส  เทศกลั่น 

10 นายภูมิศักดิ์ เทพสูตร ประธานประชาคม หมู่ที่ ๑ ภูมิศักดิ์  เทพสูตร 
11 นายชาญณรงค์ เปรมกมล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ชาญณรงค์ เปรมกมล 

 
 เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.0๐ น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุม สรุปวาระการประชุมได้ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   -  ไม่มี - 

  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๕9 (วาระสอง , วาระสาม) 
   เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  ๒๕๕9 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕9  
   (วาระสอง , วาระสาม)  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๕9  สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข
   เปลี่ยนแปลงเชิญได ้ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข  ขอมติที่ประชุมรับรองด้วย 
 

ที่ประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายเลขาชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2559 ข้อ 29 (๓) ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาฯ ภายในธันวาคมของทุกปี จึง
ขอสรุปผลด าเนินการตามแผนพัฒนาต าบล ตามรายละเอียดที่อยู่ในมือทุกท่าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม  

 จ านวนกิจกรรมก าหนดไว้ 42 โครงการ ด าเนินการ 29 โครงการ  
 คิดเป็นร้อยละ 69.05 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการน้ า   
 จ านวนกิจกรรมก าหนดไว้ 6 โครงการ ด าเนินการ 5 โครงการ  
 คิดเป็นร้อยละ 83.33 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการ  
 จ านวนกิจกรรมก าหนดไว้ 27 โครงการ ด าเนินการ 13 โครงการ  
 คิดเป็นร้อยละ 48.15 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
 จ านวนกิจกรรมก าหนดไว้ 15 โครงการ ด าเนินการ 5 โครงการ  
 คิดเป็นร้อยละ 33.33 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
 จ านวนกิจกรรมก าหนดไว้ 14 โครงการ ด าเนินการ 2 โครงการ  
 คิดเป็นร้อยละ 14.29 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 จ านวนกิจกรรมก าหนดไว้ 10 โครงการ ด าเนินการ 4 โครงการ  
 คิดเป็นร้อยละ 40 
 โดยภาพรวม จ านวน 114 โครงการ ด าเนินการได้ 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

49.12 และขอให้สมาชิกสภา ดูรายละเอียดทั้งหมดไปพร้อมกัน 

ที่ประชุม ร่วมดูรายละเอียดตามรายงานผลตั้งแต่ต้นจนจบ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีไปสู่วาระท่ี 4 ต่อเลย 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาต าบลและทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาต าบล 
   4.1  การพิจารณาปรับเพิ่มเติมแผนพัฒนาต าบล 3 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562) 
   4.2  การพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาต าบล 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
 

ประธานสภาฯ  4.1  การพิจารณาปรับเพ่ิมเติมแผนพัฒนาต าบล 3 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562) 
   ขอเชิญฝ่ายเลขาชี้แจง  
 

เลขานุการสภาฯ ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณสมทบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการด าเนินการโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยรัฐบาลอุดหนุนให้ครึ่งหนึ่ง อบต. 
สามารถจ่ายขาดเงินสมทบอีกครึ่งหนึ่ง  โดยเบื้องต้นใน อบต. ระดับกลางอุดหนุนให้ 
1.5 ล้านบาท  โดยให้ อบต.จัดท ารายละเอียดโครงการเสนอคณะกรรมการระดับ
จังหวัด  และทางผู้บริหารมีความเห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนเส้นทาง หมู่ 6 
บ้านดอนพลับ ไปสิ้นสุดทางเข้าบริเวณโรงเรียนวัดเขาทะโมน ปัจจุบันแตกร้าวช ารุด
ตลอดสาย เห็นสมควรปรับปรุงด าเนินการใหม่ แต่ยังไม่มีในแผนพัฒนาต าบล 3 ปี   
(พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562)  จึงเห็นสมควรเพ่ิมเติมเพ่ือน าไปด าเนินการต่อไป ส าหรับ
แผนที่ขอเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง แนวทางที่ 1 จัดบริการ
สาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 1 โครงการ ตามรายละเอียด 
และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ แนวทางที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามรายละเอียดที่อยู่ในมือทุกท่าน 

 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเพ่ิมเติม
แผนพฒันาต าบล 3 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562) 

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่วน
ยุทธศาสตร์ ที่4 ไม่เห็นชอบ 

 

ประธานสภาฯ 4.2 การพิจารณาเพิ่มเติมทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาต าบล 4 ปี  
 (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)  เชิญฝ่ายเลขาชี้แจง 
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เลขานุการสภาฯ ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559  ซึ่งสาระส าคัญของ
แผนจากแผนพัฒนา 3 ปี เป็น แผนพัฒนา 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาต าบลให้เป็นแผนพัฒนา 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) ตามรายละเอียดที่อยู่ในมือทุกท่าน โดยให้ปรับปรุงให้แล้ว
เสร็จ ภายใน 30 ตุลาคม ของทุกปี  

 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกร่วมกันพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาต าบล 4 ปี (พ.ศ.2561 - 
พ.ศ.2564) ตามรายละเอียดที่อยู่ในมือทุกท่าน ไปพร้อม ๆ กันเลย 

 

ที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาต าบล 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) ฉบับปรับปรุง
ทบทวนตั้งแต่ต้นจนจบ 

 

ประธานสภาฯ ก่อนที่จะให้สภาเห็นชอบ  สมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมขอเชิญได้ 
 

น.ส.ธมนวรรณ จันทร์สุก ขอให้เพ่ิมเติมการจัดท าป้ายจราจรบริเวณทางแยกเข้าท่าน้ าวัดท่าไชยและจัดท าคลื่น
ชลอความเร็วในหมู่บ้าน 

 

นายกิตติ ดอกนางแย้ม ขอเพ่ิมเติมโครงการขุดลอกแก้มลิง จากป้อมต ารวจชุมชนจนสุดเขตต าบลสมอพลือ และ
จัดท าสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทานบริเวณหน้าโรงแรมต้นตาลรีสอร์ท 

 

นายอ านวย  หลักแหลม ขอเพ่ิมเติมโครงการขุดลอกแก้มลิงจากบริเวณหน้าบ้านนางเปิ้ลจนสุดเขตต าบล 
 สมอพลือ 
 

นางยุพา  แซ่บู๊ ขอเพ่ิมเติมในการติดตั้งไฟกระพริบหรือป้ายจราจรบริเวณทางเข้าวัดห้วยเสือทั้งสอง
ประต ู

 

นายสมศักดิ์ บรรลือทรัพย์ ขอเพ่ิมเติมการซ่อมแซมประตูน้ าหรือจัดท าใหม่บริเวณคลองชลประทานหน้าบ้านนาย
เสงี่ยม สีหอม และหน้าบ้านนายสุธีร์ อนันต์หลาย 

 

นายก อบต. ขอเพ่ิมเติมแผนในการจัดซื้อพัดลมใช้ในอาคารเอนกประสงค์และเครื่องสูบน้ า      
จ านวน 2 ตัว  

 

ประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ ครับ 
 

พัฒนาการอ าเภอ จากการที่ได้ดูแผนแล้วก็เห็นว่าที่นี่ครบถ้วนสมบูรณ์เกือบทุกด้าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ซึ่งยังมีอยู่ในแผน ในปัจจุบัน
กรมพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บการบันทึกข้อมูล
แล้ว ถ้า อบต. จะตัดงบประมาณในส่วนนี้ออกก็ได้ 

 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ขอเพ่ิมเติมโครงการในการเพ่ิมผลผลิตทางเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ก านันต าบลสมอพลือ ในส่วนของแผนทางสมาชิกเสนอไว้แล้ว  แต่ขณะนี้ปัญหาเรื่องข้าวราคาตกต่ าอยากจะ
ให้สมาชิกสภาร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขว่าจะท าอย่างไร 
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ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือขอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่าง

แผนพัฒนาต าบล 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) ฉบับทบทวนปรับปรุงแก้ไขและ
ตามท่ีสมาชิกขอเพ่ิมเติมท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายก อบต. -  ขอให้สมาชิก ได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการดาดคลองคอนกรีตในแต่ละเส้น ว่ามี

ความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ซึ่งโครงการดังกล่าวถ้าได้ตรวจสอบแล้วเหมาะสม ไม่มี
ปัญหาใด จะน าเข้าสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมด าเนินการต่อไป 

 -  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมพิธีฟังพระสวดอภิธรรมที่วัด
ห้วยเสือ เวลา 19.00 น. การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบ 

 -  ในวันที่ 5 ธันวาคม ภาคเช้าทาง อบต. จะจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 3 วัย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม ตามรอยพ่อ จึงขอให้สมาชิกร่วมปั่นจักรยานด้วย และภาคค่ าจะมีพิธีจุด
เทียนแสดงความไว้อาลัยหน้าที่ท าการ อบต. เวลา 19.00 น. 

 

ประธานสภาฯ  กล่าวปิดประชุม 

  เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
 
    
 

    (ลงชื่อ)    ชวลิต   สังข์สน      ผู้จดบนัทึกการประชุม 
             ( นายชวลิต  สังข์สน ) 
                          เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 

  (ลงชื่อ)     ทนงค์  หลักแหลม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            ( นายทนงค์  หลักแหลม ) 
          ประธานสภาฯ 


